



ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลวิทยาการการอบรม ประชุม และสัมมนา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กำหนดประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะวิทยากร ผู้สอน หรือผู้ช่วยสอน ทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

โดยทั่วไปแล้ว สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรงจากระบบและช่องทางที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด เช่น แบบฟอร์มการรับสมัครแบบออนไลน์หรือกระดาษ เป็นต้น

ทั้งนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป อาทิ

1. ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล ภาพถ่าย (เดี่ยว) เป็นต้น
2. ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน อีเมล เป็นต้น
3. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการจัดอบรม วิดีโอบันทึกการอบรม เป็นต้น
4. ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่งงาน ตำแหน่งบริหาร หน่วยงานที่สังกัด เป็นต้น
5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อการอำนวยความสะดวกตามจำเป็น เช่น ประเภทอาหาร (กรณีมีการจัดเลี้ยงเบรกและ/หรืออาหารกลางวัน) ยี่ห้อและเลขทะเบียนรถ (กรณีมีการสำรองที่จอดรถให้กับผู้เข้าอบรม) เป็นต้น
6. ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด (กรณีมีการจัดอบรมแบบ Onsite)

ในบางกรณีสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น

โดยทั่วไปแล้ว สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ท่านโปรดปกปิดข้อมูลดังกล่าวพร้อมลงนามกำกับ หรือท่านอาจมอบหมายให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทนโดยมีการรับรู้ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าร่วมการอบรมซึ่ง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นนั้น สถาบันฯ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์	ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมาย
1	เพื่อใช้ในการยืนยันการเข้าร่วมเป็นวิทยากรที่จัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลผู้เข้าอบรมของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล	ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลการทำงาน, ข้อมูลเพื่อการอำนวยความสะดวก	การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
2	เพื่อบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรม เช่น การออกแบบและจัดรูปแบบการอบรมให้เหมาะสม การจัดเตรียมอาหารและของว่าง การสำรองที่จอดรถ การบันทึกวิดีโอเพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับชมย้อนหลัง การเผยแพร่เอกสารการอบรม การคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด (กรณีมีการจัดอบรมแบบ Onsite) รวมถึงกระบวนการจัดอบรม เป็นต้น	ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม, ข้อมูลการทำงาน, ข้อมูลเพื่อการอำนวยความสะดวก, ข้อมูลเอกสารการอบรม, ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด	1. การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 2. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
3	เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสถาบันฯ การส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของมหาวิทยาลัยมหิดล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการจัดอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบรายงานหรือการวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับการประกันคุณภาพของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ก่อนนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์	ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม, ข้อมูลการทำงาน, ข้อมูลเพื่อการอำนวยความสะดวก, ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4	เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการร้องขอหรือเหตุจำเป็นในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในกระบวนการสอบสวนทางกฎหมาย	ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลหน่วยงาน/ส่วนงานที่สังกัด	ฐานกฎหมาย (Legal Obligation)
5	เพื่อการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงติดต่อเพื่อมาเป็นวิทยากรในครั้งถัดไป ให้กับวิทยากรรายเดิมที่เคยอบรมให้สถาบันฯ	ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ	ฐานความยินยอม (Consent)
6	ส่งข้อมูลการอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น การส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมให้กับ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น	ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม, ข้อมูลการทำงาน, ข้อมูลหน่วยงาน/ส่วนงานที่สังกัด	การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
7	เพื่อการประชาสัมพันธ์การอบรม	ภาพถ่าย (เดี่ยว)	ฐานความยินยอม (Consent)

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยทั่วไปสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

ในบางกรณี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจจะต้องส่งข้อมูลการอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น การส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมให้กับ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหน่วยงานภาครัฐ เช่นการส่งข้อมูลรายชื่อบุคลากรให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นต้น

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ในกรณีที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความยินยอมจากท่าน เช่น ขอความยินยอมจากท่านเพื่อการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารเชิงการตลาดให้กับวิทยากรรายเดิมที่เคยเป็นวิทยากรกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงขอให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้

3. สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) ท่านมีสิทธิขอให้ สถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น

ก. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ข. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ค. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

ง. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right) กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่สถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว ข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอำนาจกระทำแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงกำหนดผู้มีสิทธิในการเข้าถึง เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลของท่าน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

1. กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ต้องการความช่วยเหลือ หรือประสงค์ใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อหรือใช้สิทธิได้ที่ Website <https://privacy.mahidol.ac.th> หรือ E-mail: privacy@mahidol.ac.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Officer: DPO)
2. คณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-9729 Email : ilpdpa@mahidol.ac.th